

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Tư pháp và lãnh đạo của 09 Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Luật Thi đua, khen thưởng giao Chính phủ quy định chi tiết việc xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho đối tượng là người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Đây là việc khó, phức tạp nhưng Luật Thi đua, khen thưởng đã giao Chính phủ quy định chi tiết thì Chính phủ phải tổ chức thực hiện nội dung này. Vì vậy, đề nghị các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhất là các đồng chí lãnh đạo Hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tập hợp, trao đổi dân chủ, thẳng thắn trong các Hội của mình để cùng phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định) quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng về việc xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho đối tượng là người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật.

Danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” là các danh hiệu cao quý của Nhà nước trao tặng. Do đó, Dự thảo Nghị định cần được xây dựng và ban hành với tinh thần xác định rõ các tiêu chí đánh giá, trong đó hạn chế các tiêu chí đánh giá định tính, tăng cường các tiêu chí định lượng, cụ thể hóa các tiêu chí của từng nhóm ngành nghệ thuật, bỏ cơ chế “xin - cho”. Việc này rất cần các Hội văn học, nghệ thuật phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng các tiêu chí đánh giá lượng hóa được, khả thi thực chất, khách quan.

Về việc tổ chức các liên hoan, hội diễn nghệ thuật: nên đẩy mạnh xã hội hóa, nhà nước chỉ tổ chức những lĩnh vực mà ít được quan tâm. Đối với các cuộc thi có tính chuyên sâu thì nên để các Hội tổ chức và các Hội đã tổ chức tốt ở lĩnh vực nào thì tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, liên hoan nào, hình thức đánh giá về góc độ nghệ thuật thế nào thì cần quy định để nâng cao chất lượng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2024.

2. Về việc truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho các văn, nghệ sĩ có nhiều đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà, được công chúng mến mộ nhưng đã qua đời và chưa được Nhà nước phong tặng Danh hiệu:

Giao Bộ Tư pháp nghiên cứu việc truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” cho các đối tượng này. Trường hợp cần thiết đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- PTTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: VHTTDL, TP, NV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu VT, TCCV (02). LHN, b.

**KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Sỹ Hiệp